

## 2018 PURE ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียน

ไม่มีการจ่ายเพื่อให้เข้าร่วมในโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียน PURE

โดยการเข้าร่วมในโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียน PURE คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โปรแกรมชั้นนี้มีผลบังคับใช้สำหรับเจ้าของธุรกิจอิสระ (IBO) ในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และออสเตรเลียเท่านั้น IBO ต้องอาศัยที่พำนักและอยู่ในสถานะที่ดีในขณะที่หารายได้และรับโบนัสการลงทะเบียน PURE ความหมายของสถานะ “อาศัยที่พำนัก” คือต้องมี 100PV ขึ้นไป (ทั้งการซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่ต้องการหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกๆ 28 วัน IBO ที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสอดคล้องกับข้อตกลงของ IBO และยังไม่ได้รับการลงโทษใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การคุมประพฤติหรือเลิกจ้าง นอกจากนี้การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการไม่เรียกเก็บเงิน การไม่แข่งขัน การรักษาความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้อตกลงของ IBO จะทำให้เกิดการริบเงินโบนัสการลงทะเบียน PURE ทั้งหมดและจะตัดสิทธิ์ IBO จากการได้รับโบนัสการลงทะเบียน PURE ในอนาคต

ระยะเวลาโปรแกรมชั้นนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 2 มกราคม 2018 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมชั้นจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสการลงทะเบียน PURE จากการขายชุดผลิตภัณฑ์ที่เลือกให้แก่สปอนเซอร์นักธุรกิจอิสระส่วนตัวและ/หรือสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎระเบียบโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียน PURE บนเว็บไซต์ของบริษัท บางครั้ง Genesis PURE อาจปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียน PURE โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นักธุรกิจอิสระต้องปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการของ Genesis PURE ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์นักธุรกิจอิสระหากพบว่าการละเมิดนโยบาย การฉ้อโกงหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ขัดต่อความโปร่งใส ตามที่ Genesis PURE เห็นสมควร

โบนัสที่ได้รับจากโปรแกรมชั้นโบนัสการลงทะเบียนจะได้รับเป็นการปรับค่าเช็คคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ภายใน 15 วันทำการ ถ้าหากผ่านข้อกำหนดและมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากนักธุรกิจอิสระเลือกที่จะไม่รับโบนัสการลงทะเบียนจะถือว่าเป็นโมฆะ และรางวัลไม่สามารถโอนได้

การตัดสินใจทั้งหมดในการให้รางวัลโบนัสการลงทะเบียน PURE จะอยู่ในดุลยพินิจของ Genesis PURE

Genesis Pure ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินโบนัสการลงทะเบียน PURE ทั้งหมดที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการระงับค่าคอมมิชชั่นในอนาคตหากว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ขายในแพ็คเกจโบนัสการลงทะเบียนถูกส่งคืน หลังจากที่ได้รับรางวัลโบนัสเรียบร้อยแล้ว

พบว่านักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติละเมิดนโยบายของ Genesis PURE ที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือเพิ่มโบนัสการลงทะเบียน PURE

Genesis Pure ไม่รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมชั้นใบอนุญาตลงทะเบียนทราบถึงการ  
ส่งคืน หรือการยกเลิกภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณสมบัติ

ภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตลงทะเบียน PURE มูลค่าของ  
ใบอนุญาตลงทะเบียน PURE จะถูกรวมเป็นรายได้ในรายงานรางวัลของผู้รับ 1099

Genesis PURE ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขโปรแกรมนี้อัตโนมัติตลอดเวลา  
และจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมนี้อาจถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้ามไว้